



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนชั้นวิกฤติ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนชั้นวิกฤติสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่าสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีนโยบายในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยยึดถือหลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อต้องการสรรหา
บุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถและมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนชั้นวิกฤติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ฉะนั้น อย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าจะช่วยเหลือท่าน
ได้ในการคัดเลือกในครั้งนี้ หากผู้ใดทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาติดต่อแอบอ้างในเรื่องดังกล่าว ขอให้
ท่านได้แจ้งให้ทราบโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข ดังต่อไปนี้

๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ หมายเลข ๐๘๖ ๒๖๕ ๖๑๐๙
๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ หมายเลข ๐๘๙ ๕๘๕ ๕๖๒๖
(ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล)
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลข ๐๘๕ ๒๐๐ ๐๔๕๐
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลข ๐๘๔ ๕๕๒ ๓๕๑

เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันแก้ไขและหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการ
คัดเลือกครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

อนึ่ง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือ
กระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คัดเลือกโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทวิสิทธิ์ มั่นจิต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓